

Số: 04/HD-MTTQ-BTT

Quận 5, ngày 20 tháng 5 năm 2020

HƯỚNG DẪN
Tiêu chuẩn và thang điểm thi đua công tác Mặt trận
Năm 2020

Căn cứ Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 năm 2020; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 ban hành Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm công tác Mặt trận phường năm 2020 như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

- Công tác thi đua của Mặt trận phường thực hiện dân chủ, công khai trên cơ sở nội dung công tác Mặt trận qua 06 nội dung kèm theo số điểm quy định.

- Động viên khen thưởng các phường có sáng kiến, cách làm hay góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động mang lại hiệu quả cao, được chọn làm mô hình để nhân rộng. Bên cạnh đó nhắc nhở, góp ý hoặc trừ điểm thi đua đối với các phường không thực hiện các hướng dẫn của cấp trên hoặc thực hiện qua loa, chiếu lệ.

- Tổng điểm thi đua năm 2020 là 100 điểm, phân bổ cho 06 nội dung thành 90 điểm khung, Ban Thường trực xét 10 điểm thưởng đối với các đơn vị có mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu hoặc nhiệm vụ đột xuất trên giao.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung và điểm thi đua:

Căn cứ kết quả thực hiện trong năm, Mặt trận Tổ quốc 15 phường tự chấm với số điểm tối đa là 90 điểm theo 06 nội dung sau đây:

STT	NỘI DUNG TIÊU CHUẨN	ĐIỂM
	* Nội dung 1: Công tác Tuyên giáo - Đối ngoại	19 điểm
1	Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc VN về xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trước yêu cầu mới; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.	0,5đ

2	Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp.	1đ
3	Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp (0,5 điểm) và tham gia tốt Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp do Quận tổ chức (0,5 điểm).	1đ
4	Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam.	1đ
5	Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. + Có xây dựng kế hoạch: 0,5 điểm. + Các hoạt động cụ thể hóa, triển khai: 0,5 điểm.	1đ
6	Duy trì mạng lưới dư luận xã hội, tổ chức họp giao ban hàng quý. + Định kỳ mỗi quý 1 lần tổ chức họp: 0,1 điểm/lần. + Báo cáo dư luận quý đúng quy định: 0,1 điểm/báo cáo. + Báo cáo tình hình DLXH đột xuất theo yêu cầu của Quận: 0,2 điểm.	1đ
7	Tổ chức hoạt động về nguồn cho Ban Công tác Mặt trận Khu phố.	1đ
8	Tổ chức hoạt động tuyên truyền, các giải pháp triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong hệ thống Mặt trận và Ban công tác Mặt trận khu phố.	0.5đ
9	Có giải pháp thực hiện đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.	1đ
10	Giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến ở địa phương.	1đ
11	Công tác viết tin, đăng tin: + Trong năm có ít nhất 12 bài viết gửi về MTTQ Quận: 0.5 điểm. + Có bài viết được đăng trên fanpage Bến hàm Tử, bản tin Thành phố, Bản tin Quận 5 và trên trang thông tin điện tử của đơn vị: 0.5 điểm.	1đ
12	Có giải pháp duy trì và thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên trang mạng xã hội của đơn vị đối với hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể.	0,5 đ
13	Đăng ký tiếp nhận và phát hành bản tin Mặt trận Thành phố hàng tháng đến tất cả Ban công tác Mặt trận khu phố với số lượng tối thiểu 01 cuốn/tháng/Ban công tác Mặt trận khu phố trong thời hạn 05 ngày từ ngày nhận thông báo.	0,5 đ

14	Tham gia tốt các hội thi do Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận phát động (bộ phận Tuyên giáo).	1đ
15	Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, công tác đối ngoại nhân dân - Kiêu bào, công tác thông tin đối ngoại năm 2020, nội dung cụ thể, rõ ràng phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương.	1 đ
16	Quan tâm củng cố, kiện toàn nhân sự Tổ liên lạc kiêu bào phường phát triển hội viên; phân công cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân; tổ chức bồi dưỡng, trang bị kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, Tổ liên lạc kiêu bào phường.	1,5 đ
17	Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong tham gia công tác đối ngoại nhân dân và công tác kiêu bào, có xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp về công tác đối ngoại nhân dân - kiêu bào giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên và triển khai thực hiện có hiệu quả.	1,5 đ
18	Tăng cường các hoạt động giao lưu với người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các mặt phong trào tại địa phương, thông qua những mô hình, cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả. Thực hiện tốt công tác Phi Chính phủ theo Kế hoạch số: 06 /KH-MTTQ-BTT ngày 27/4/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.	1 đ
19	Tham gia có hiệu quả các hoạt động nhân sự kiện Việt Nam là chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 do Mặt trận Thành phố tổ chức. + Đơn vị có số lượng tham gia đông nhất. + Đơn vị có cá nhân đạt giải I, II, III.	0,5 đ
20	Tham gia có hiệu quả Chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.	0,5 đ
21	Thực hiện báo cáo định kỳ, sơ, tổng kết công tác Đối ngoại nhân dân - kiêu bào, công tác thông tin đối ngoại đầy đủ, đảm bảo nội dung theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận.	1 đ
* Nội dung 2: Công tác phong trào		24 điểm
I. Tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”:		9,5 điểm
1	Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động; Có kế hoạch triển khai xây dựng mô hình, cách làm hay, hiệu quả và tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động.	1,5đ
2	Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị, có giải pháp trong công tác tuyên truyền lập lại trật tự lòng lề đường.	0,5đ

3	Tổ chức các hình thức để trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa Mặt trận Tổ quốc các phường về xây dựng đô thị văn minh.	0,5đ
4	Thực hiện tốt đợt thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc: hoàn thành các chỉ tiêu tỉ lệ phường, xã, thị trấn đạt tiêu chí “Sạch, không xả rác ra kênh rạch”: đến ngày 30 tháng 4 năm 2020 đạt 50%; đến ngày 30 tháng 7 năm 2020 đạt 70% và đến ngày 23 tháng 9 năm 2020 ít nhất đạt 90% trong thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” (gọi tắt là Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy).	1đ
5	Có Kế hoạch triển khai các hoạt động của chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.	1đ
6	Có Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy và phong trào “Vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn”; Có các hoạt động cụ thể góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.	1đ
7	Tổ chức các hoạt động cụ thể góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” với chủ đề năm 2020 chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”, tuyên truyền về tác hại của rượu, bia đối với người trực tiếp tham gia giao thông, trong đó tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động về Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.	0,5đ
8	Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp với Công an và các ngành để triển khai: Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Có hoạt động chuyên đề thực hiện hiệu quả Đề án 01 “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư đến năm 2020”; Phối hợp triển khai thực hiện các chương trình phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người và phòng, chống HIV/AIDS.	1đ
9	Có triển khai vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, sử dụng điện an toàn; tổ chức ít nhất 01 hoạt động giám sát các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao.	0,5đ
10	Có Kế hoạch triển khai, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); tổ chức tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt”.	1đ

11	Có Kế hoạch phối hợp thực hiện tốt phong trào “Đoàn kết sáng tạo”.	0,5đ
12	Thực hiện tốt công tác gia đình, triển khai các hoạt động tổ chức “Xây dựng gia đình hạnh phúc”.	0,5đ
II. Công tác tuyên truyền biên giới, biển đảo, công tác quốc phòng - an ninh:		3,5 điểm
1	Tổ chức hoạt động cụ thể tuyên truyền về bảo vệ biên giới, biển đảo Tổ quốc; vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt chỉ tiêu; Tổ chức vận động xây dựng bệnh xá Nam Yết.	2,5đ
2	Phối hợp thực hiện tốt công tác gọi thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, công tác hậu phương quân đội và các hoạt động quốc phòng, an ninh.	0,5đ
3	Có Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.	0,5đ
III. Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”:		2,5 điểm
1	Có nhiều hình thức quan tâm, chăm sóc về mặt tinh thần như tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên tặng quà các Mẹ nhân các ngày Lễ lớn; tổ chức đoàn đến thăm hỏi gia đình Mẹ nhân ngày giỗ Mẹ Việt Nam Anh hùng (đã mất).	1đ
2	Rà soát nắm tình hình, hoàn cảnh sống hiện tại, đẩy mạnh vận động kinh phí hỗ trợ tất cả thương binh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đồng thời, thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ phương tiện sinh kế, phương tiện sản xuất, kinh doanh,... cho thương binh đặc biệt nặng, thương binh nặng và gia đình các thương binh có hoàn cảnh khó khăn, để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.	1đ
3	Có Kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và phòng Lao động thương binh và xã hội tổ chức hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).	0,5
IV. Nâng cao hiệu quả công tác vận động và chăm lo người nghèo, các hoạt động an sinh xã hội gắn với Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2020 của Thành phố:		5,5đ
1	Phối hợp tổ chức khảo sát, giám sát việc thực hiện hỗ trợ hàng tháng đối với hộ nghèo nhóm 1, nhóm 2 thuộc diện khó khăn đặc biệt; giám sát công tác lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhu cầu của các hộ cần chăm lo trong năm 2020 tại địa phương, theo tiêu chí mới thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2020 của thành phố.	0,5đ

2	Vận động hoàn thành và vượt chỉ tiêu Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020 do Quận phân bổ; có nhiều giải pháp thiết thực tổ chức chăm lo các chiều thiếu hụt của hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo mới của thành phố, giai đoạn 2019 - 2020).	2đ
3	Có Kế hoạch phối hợp tổ chức tổng kết 20 năm triển khai học bổng Nguyễn Hữu Thọ gắn với tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong thời gian tới. Vận động, tổ chức trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ các cấp tại phường (theo mức Thành phố đã quy định). Đồng thời phối hợp theo dõi kết quả học tập của học sinh, sinh viên được nhận học bổng bằng sổ.	1,5đ
4	Kịp thời kiện toàn Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế, Hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Ban Vận động Quỹ của đơn vị; hàng tháng có báo cáo tổng hợp số liệu thu - chi Quỹ “Vì người nghèo” cấp phường (đúng biểu mẫu, đúng thời gian theo quy định) về Quận.	0,5đ
5	Thực hiện tốt công tác chăm lo nhà ở cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và phấn đấu hoàn thành việc xây dựng nhà tình thương, không còn nhà ở dột nát.	0,5đ
	Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.	0,5đ
V. Phối hợp tổ chức các hoạt động và giám sát đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội:		2 điểm
	Có Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh việc giám sát của cấp phường, khu dân cư về an toàn thực phẩm; đồng thời, phát huy vai trò của nhân dân trong việc phát hiện, tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm.	0,5
	Chủ động giám sát về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn; giám sát công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021 (công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp; các khoản đóng góp theo quy định và ngoài quy định, đặc biệt là quỹ do Hội cha mẹ học sinh vận động;...).	0,5
	Giám sát về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân; tăng cường giám sát công tác triển khai, tuyên truyền vận động phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona (Covid-19) gây ra.	0,5đ
	Có Kế hoạch phối hợp tuyên truyền và thực hiện Chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" giai đoạn 2016 - 2020, có báo cáo kết quả cụ thể về quận hàng quý.	0,5đ

VI. Về cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn:		1 điểm
	Tổ chức vận động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ cứu trợ (theo phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nếu có) và kịp thời hỗ trợ người dân tại địa phương khi có thiên tai, hỏa hoạn, triều cường...	1 đ
* Nội dung 3: Công tác Dân chủ - Pháp luật		18 điểm
1	Phối hợp tổ chức lấy ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh theo đề nghị của Mặt trận Thành phố, HĐND cùng cấp và chủ động tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương. (có báo cáo kết quả thực hiện trong nội dung báo cáo định kỳ, gửi về Mặt trận quận.	1
2	Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy: Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 936-QĐ/TU và Quyết định số 994-QĐ/TU. Chú trọng nắm bắt tình hình nhân dân để đề xuất, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; phối hợp tổ chức tốt việc đối thoại với nhân dân, nhất là ở những nơi có phát sinh mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân (có tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Mặt trận quận.	2
3	Xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành. Phối hợp chi Hội Luật gia thường xuyên kiện toàn Tổ trợ giúp pháp lý và tuyên truyền pháp luật, có danh sách và tổ chức hoạt động hàng quý. Báo cáo kết quả thực hiện trong nội dung báo cáo định kỳ.	1
4	Chủ động tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2020 theo đúng quy định của Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 16/5/2017 và Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT ngày 21/7/2017 gắn với thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Thành phố. Có báo cáo kết quả giám sát và phản biện xã hội kèm theo văn bản trả lời của các cơ quan có thẩm quyền gửi về Mặt trận quận.	4
5	Tăng cường công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 23/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu	1

	dân cư". Có tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả giám sát (kèm theo văn bản trả lời của các cơ quan có thẩm quyền) gửi về Mặt trận quận.	
6	Xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc ban hành quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả giám sát (kèm theo văn bản trả lời của các cơ quan có thẩm quyền) gửi về Mặt trận quận.	1
7	Tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố năm 2020, tập trung vào lĩnh vực, những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương như: quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng; hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, quan liêu, vô cảm, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm với nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. (Có tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả về Mặt trận quận).	1
8	Xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện và giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Cho ý kiến đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cùng cấp (có báo cáo kết quả về Mặt trận quận).	1
9	Phối hợp triển khai thực hiện việc hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn thành phố.	1
10	Xây dựng báo cáo Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và biểu mẫu kèm theo về Mặt trận Tổ quốc Quận (trên cơ sở tình hình thực tế của đơn vị khuyến khích tổ chức Hội nghị Sơ kết).	1
11	Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân quận, phường, theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm. Qua các buổi tiếp xúc, có tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Mặt trận theo quy định.	1
12	Chủ động thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo với các cơ quan có liên quan (theo Thông tri số 36/TT-MTTW-BTT ngày 06/5/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam). Lựa chọn từ 01 đến 02 vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân chưa được chính quyền giải quyết và kéo dài để tổ chức giám sát và kiến nghị giải quyết. Tổ chức tổng kết	1,5

	Chương trình phối hợp và gửi về Mặt trận quận.	
13	Kiểm tra trong công tác tham gia giám sát thực hiện Pháp lệnh dân chủ; quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (có báo cáo kết quả thực hiện gửi về Mặt trận quận).	0,5
14	Chủ trì phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp kiện toàn tổ hòa giải cơ sở và tham gia công tác hòa giải tranh chấp, khiếu nại từ cơ sở. Có báo cáo kết quả thực hiện gửi về Mặt trận quận.	0,5
15	Tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật giao thông đường bộ với chủ đề năm 2020 “Đã uống rượu bia - không lái xe” do Mặt trận quận tổ chức.	0,5
* Nội dung 4: Công tác Dân tộc - Tôn giáo		12 điểm
	Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, các tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; chủ đề năm 2020 của thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.	2,5 điểm
1	- Tuyên truyền, phổ biến, vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chức sắc, tu sĩ, chức việc và tín đồ các tôn giáo hưởng ứng, thực hiện: Các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng các cấp; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”; với những việc làm cụ thể của từng cơ sở tôn giáo, của từng cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn quận.	0,8 đ
	- Báo cáo sơ kết 5 năm Kết luận số 01; 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trong công tác dân tộc và công tác tôn giáo; tổ chức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng cấp quận.	0,2 đ
	- Tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng để cùng nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, các tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, không chủ quan, lơ là trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, không phát tán những thông tin sai lệch về dịch bệnh và có thái độ, biện pháp phù hợp phê phán đối với các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác liên quan dịch, gây hoang mang, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của cộng đồng tôn giáo và nhân dân.	0,5 đ

	- Vận động người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, tu sĩ, chức việc và tín đồ các tôn giáo hưởng ứng tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; tạo điều kiện thuận lợi để các vị tham gia đông đủ các hội nghị, tọa đàm, cuộc họp, tập huấn, các buổi sinh hoạt các chuyên đề và các chuyên tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, quận, tổ chức.	0,5 đ
	- Phối hợp nắm chắc việc đăng ký sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức tôn giáo và của đồng bào các dân tộc nhằm vận động, hướng các hoạt động, sinh hoạt dân tộc, tôn giáo đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức ít nhất 2 lần trong năm việc thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.	0,5 đ
	- Phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo. Tổ chức giám sát chính quyền cùng cấp trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước liên quan đến vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo.	2,5 điểm
	- Tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo ở địa phương ít nhất 02 cuộc/năm; tập trung giám sát việc thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, cộng nhận và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, giám sát việc thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.	0,5 đ
2	- Tham mưu đề xuất kịp thời giải quyết các vụ khiếu nại, khiếu kiện có liên quan các dân tộc, tôn giáo; phối hợp với Quận tổ chức các buổi họp mặt, gặp gỡ giữa Lãnh đạo quận, huyện với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân các lễ trọng và các lễ dân tộc ít nhất 2 lần/năm.	0,5 đ
	- Phối hợp nắm chắc tình hình trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; kịp thời thông tin Ban Thường trực UBMTTQVN quận; tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần Người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, các vị chức sắc tiêu biểu tôn giáo khi ốm đau, qua đời hoặc có hoàn cảnh khó khăn.	0,5 đ
	- Tiếp tục phối hợp hỗ trợ các cơ sở tôn giáo thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ít nhất đạt 90% số cơ sở tôn giáo có đủ điều kiện được cấp.	0,5 đ
	- Tham mưu cho Đảng ủy - Chính quyền triển khai thực hiện tốt việc củng cố xử lý, phát huy tốt vai trò cốt cán phong trào trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong tôn giáo.	0,5 đ
3	Hỗ trợ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Đoàn kết Công giáo quận tổ chức các hoạt động.	2 điểm
	- Quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam,	1 đ

	Ban Đoàn kết Công giáo quận phát huy có hiệu quả vai trò tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại quận. Định kỳ vào tháng 6, tháng 12 tổ chức làm việc, trao đổi thông tin với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Đoàn kết Công giáo quận.	
	- Phối hợp với chính quyền cùng cấp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tôn giáo trên địa bàn tổ chức tốt các lễ trọng trong năm; kịp thời phúc đáp đúng hạn các văn bản trao đổi ý kiến do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đề nghị liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo.	1 đ
	Vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo hưởng ứng, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động.	2,5 điểm
4	- Có kế hoạch vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.	1 đ
	- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với các cơ sở tôn giáo ở phường về “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (giai đoạn 2016 -2020)” mỗi phường có ít nhất 01 mô hình tham gia bảo vệ môi trường.	1,5 đ
5	Bồi dưỡng kỹ năng và nâng cao chất lượng công tác dân tộc, tôn giáo.	1,5 điểm
	- Tổ chức, tham gia tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về công tác dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở.	1 đ
	- Kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự, hỗ trợ Ban Tư vấn về Dân tộc - Tôn giáo hoạt động có hiệu quả.	0,5 đ
6	Thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp và thông tin, báo cáo.	1 điểm
	- Hàng quý, 06 tháng đầu năm và cuối năm có báo cáo riêng về công tác dân tộc - tôn giáo. Kịp thời báo cáo (qua điện thoại, E.mail hoặc bằng văn bản báo cáo nhanh) về các tình huống đột xuất, những diễn biến phát sinh liên quan tình hình dân tộc, tôn giáo.	1 điểm
* Nội dung 5: Công tác tổ chức		10 điểm
1	Tham mưu cấp ủy cùng cấp thực hiện cơ cấu tổ chức, cán bộ Mặt trận Tổ quốc Phường theo đúng quy định của Đảng và hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc cấp trên (0,5đ)	0,5 đ
2	Tham mưu cấp ủy cùng cấp thực hiện trong việc lãnh đạo cấp ủy chi bộ cơ cấu Trưởng ban công tác Mặt trận tham gia cấp ủy theo đúng hướng dẫn của Mặt	1đ

	trận cấp trên (0,5đ); Thực hiện công tác rà soát, lập danh sách và các biểu mẫu báo cáo theo yêu cầu (0,5đ)	
3	Thực hiện việc giới thiệu các gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu đảm bảo theo yêu cầu (1đ); gửi hồ sơ đầy đủ và đúng quy định (0,5đ)	1,5đ
4	Kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; Ban công tác Mặt trận khu phố đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định.	0,5đ
5	Duy trì thực hiện tốt chế độ giao ban với Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố và tổ chức hoạt động chuyên đề để nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận khu phố (0,5đ); tham mưu tốt với cấp ủy, phối hợp với chính quyền để đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban công tác Mặt trận và chế độ phụ cấp đối với Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận khu phố theo quy định (0,5đ)	1đ
6	Triển khai thực hiện tốt việc tiếp tục rèn luyện các tiêu chí người cán bộ Mặt trận; đảm bảo trên 90% có đăng ký thực hiện và có đánh giá kết quả thực hiện (có kế hoạch triển khai thực hiện (0,5đ), có tổ chức họp đánh giá và gửi biên bản về Quận (0,5đ))	1đ
7	Có hoạt động cụ thể nâng cao chất lượng của các Tổ tư vấn; phát huy vai trò các thành viên tổ tư vấn.	0,5đ
8	Thực hiện tốt các công trình thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần nhân dân (trong đó có ít nhất 01 công trình bảo vệ môi trường) lập thành tích thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp. Có xây dựng kế hoạch (0,25đ), có báo cáo từng giai đoạn (0,5đ), công trình đạt hiệu quả (0,25đ)	1đ
9	Có kế hoạch và thực hiện tốt phong trào thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2020 và kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 với những công trình thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Xây dựng kế hoạch (0,25đ); đăng ký công trình (0,25đ), có báo cáo kết quả thực hiện gửi về Quận (0,5đ)	1đ
10	Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và công tác thi đua - khen thưởng.	0,5đ
11	Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng theo hướng thực chất, tránh hình thức; thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo và hồ sơ thủ tục khen thưởng theo đúng số lượng, đảm bảo thời gian quy định.	0,5đ
12	Có thực hiện “Sổ tay hoạt động” của Ban công tác Mặt trận khu phố.	0,5
13	Thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá thi đua hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố. Có phân loại cuối năm gửi về Ủy ban MTTQ quận.	0,5đ

* Nội dung 6: Công tác văn phòng		07 điểm
	Gửi báo cáo đầy đủ, đúng thời gian, yêu cầu nội dung.	1đ
	52 báo cáo tuần (<i>Sáng thứ hai hàng tuần</i> - mỗi báo cáo 0,02 điểm).	0,5đ
1	08 báo cáo tháng (<i>ngày 10 hàng tháng</i>) (Gửi email trước 01 ngày).	0,5đ
	02 báo cáo quý 1, 3 (<i>ngày 10 của tháng cuối quý</i>).	1đ
	03 báo cáo: 6 tháng (<i>ngày 10/6</i>), tổng kết thi đua (<i>theo Kế hoạch kiểm tra thi đua</i>), tổng kết năm (<i>20/11</i>).	1đ
2	Đảm bảo chất lượng thông tin, báo cáo, đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.	0,5đ
3	Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận văn bản, mẫu hóa báo cáo số liệu.	0,5đ
4	Thực hiện quyết toán kinh phí được cấp, được ủy thác đúng nội dung và thời gian theo quy định (Trong vòng 05 ngày kể từ ngày tổ chức thực hiện).	1đ
5	Tham dự đầy đủ và đúng thành phần các Hội nghị giao ban định kỳ; Hội nghị sơ, tổng kết chuyên đề; các cuộc hội thảo, tọa đàm do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, quận tổ chức.	1đ
TỔNG ĐIỂM:		90đ

2. Xếp loại danh hiệu thi đua:

- Đơn vị xuất sắc : Có số điểm từ 90 điểm trở lên.
- Đơn vị tiên tiến : Có số điểm từ 80 đến dưới 90 điểm.
- Đơn vị trung bình: Có số điểm từ 70 đến dưới 80 điểm.
- Đơn vị yếu kém : Có số điểm dưới 70 điểm.
- Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm được tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu cụm”; các đơn vị xuất sắc còn lại được tặng Giấy khen “Đơn vị xuất sắc”.

3. Chia cụm thi đua:

- **Cụm 1:** Gồm Phường 4, 7, 9, 12, 15 (Cụm trưởng: **Phường 4**)
- **Cụm 2:** Gồm Phường 1, 2, 8, 10, 11 (Cụm trưởng: **Phường 8**).
- **Cụm 3:** Gồm Phường 3, 5, 6, 13, 14 (Cụm trưởng: **Phường 6**).

* Cụm trưởng có nhiệm vụ đề xuất với đồng chí Phó Chủ tịch MTTQ quận phụ trách Cụm, xây dựng các chuyên đề trong năm để tổ chức sinh hoạt chung nhằm nâng

cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận gắn với chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5.

4. Cách thức đánh giá công tác thi đua:

4.1. Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá:

- 06 tháng đầu năm tổ chức họp Cụm thi đua nhằm sơ kết đánh giá công tác thi đua.

- Cuối năm các đơn vị thực hiện báo cáo tổng kết, tổ chức họp Cụm để kiểm tra đánh giá hoạt động (theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5).

4.2. Cách thức chấm điểm:

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tự chấm điểm theo từng tiêu chuẩn, tổng số điểm tự chấm cho 06 nội dung thi đua là **90 điểm**.

- Các bộ phận chuyên đề và văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 căn cứ nội dung quy định, có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra và chấm điểm thi đua cho các phường theo nguyên tắc: Lấy kết quả thực hiện làm thước đo để chấm điểm, hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mới được chấm điểm tối đa. Trường hợp có thực hiện các nội dung công tác nhưng không đầy đủ, hiệu quả không cao (không đạt chỉ tiêu) sẽ tùy theo mức độ để tính điểm tương ứng.

- Các bộ phận chuyên đề và văn phòng có trách nhiệm phát hiện và đề xuất Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận xem xét chấm điểm đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường có mô hình mới, giải pháp hiệu quả. Việc đề xuất điểm cho mô hình mới, giải pháp hiệu quả phải có báo cáo, nêu rõ nội dung và đề xuất điểm trong phạm vi quy định và phải được sự thống nhất của đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trên cơ sở đề xuất của các Chuyên đề, văn phòng và tình hình thực tế sẽ xem xét chấm điểm mô hình mới, giải pháp hiệu quả với với số điểm tối đa là **10 điểm**.

4.3. Một số trường hợp vi phạm liên quan đến công tác thi đua:

- **Không xét thi đua** đối với các phường có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch MTTQ bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

- Hạ một bậc thi đua:

+ Không thực hiện tổ chức hiệp thương nhân sự (chuyên trách Mặt trận phường) trong thời hạn 15 ngày sau khi nhận được văn bản thống nhất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận hoặc đề nhân sự chủ chốt MTTQ phường khuyết quá 06 tháng trong năm mà không có giải pháp phối hợp củng cố kịp thời để đảm bảo công việc tại đơn vị.

+ Đối với các trường hợp có kết luận của cấp có thẩm quyền về xử lý có sai phạm, tiêu cực trong việc sử dụng ngân sách, quản lý các quỹ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động (không tính khi đơn vị chủ động phát hiện).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ tiêu chuẩn thi đua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường báo cáo và tự chấm điểm theo từng tiêu chuẩn, gửi cán bộ phụ trách cụm thi đua, văn phòng và các bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban MTTQ quận (tổng cộng 07 bản).

2. Căn cứ điểm tự phong của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, Văn phòng và các bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách cụm tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận chấm điểm thi đua của Mặt trận phường.

3. Thời gian xét thi đua năm 2020 dự kiến như sau:

- Trong tháng 5/2020, Ủy ban MTTQ quận ban hành tiêu chuẩn và thang điểm thi đua năm 2020.

- Từ ngày 12/10 đến ngày 23/10/2020: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường gửi báo cáo thi đua năm 2020 về cán bộ phụ trách cụm và các bộ phận chuyên môn Ủy ban MTTQ quận.

- Từ ngày 23/10 đến 30/10/2020, Văn phòng và các bộ phận chuyên môn gửi bản nhận xét, chấm điểm thi đua của Mặt trận phường cho đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận phụ trách cụm.

- Từ ngày 30/10 đến 06/11/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận họp xét thi đua của các phường và thông báo kết quả bình xét thi đua của Mặt trận các phường năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi hoặc bổ sung, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận sẽ thông báo bằng văn bản đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15 phường để thực hiện kịp thời.

Nơi nhận:

- BTT. UBMTTQTP;
- Ông Nguyễn Thành Trung - PCTTT. UBMTTQTP;
- Ông Vũ Mạnh Hải - UVTT, TĐ-TG UBMTTQTP;
- Ông Lê Nguyễn Hồng Quang - UVTT, TBTC UBMTTQTP;
- Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa - UVTT, CVP UBMTTQTP;
- VP, Ban TC UBMTTQTP;
- Bà Nhâm Thùy Dung - CV Ban DT-TG UBMTTQTP, phụ trách Quận 5.
- Ban Dân vận Quận ủy;
- Phòng Nội vụ quận (Bộ phận TĐ-KT);
- BTT. UBMTTQ quận;
- BTT. UBMTTQ 15 phường;
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Trương Thị Kim Xuyên